



# ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

๒๒๖๖๒๖

วันที่

๓

เดือน

พ.ค.

พ.ศ.

๖๐

หน้า

๕

## พด.สงขลาแก้ดินเปรี้ยว ส่งเสริมแปลงใหญ่เพิ่มความมั่นคงเกษตรกร

นายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา เปิดเผยว่า ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีโครงสร้างภาคการเกษตร ในรูปแบบเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งเกษตรกรยังมีพื้นที่ ถือครองทางการเกษตรไม่มาก ประกอบกับลักษณะ การผลิตที่ต่างคนต่างทำ จึงส่งผลให้เกิดปัญหา ด้านรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร สถานี พัฒนาที่ดินสงขลาจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่ม ผู้ปลูกข้าวตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัด สงขลา รวมกลุ่มกันทำเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสามารถ พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าวพันธุ์ หอมปทุม ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของชุมชน โดยตั้ง เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ตำบลบ้านขาว มีสมาชิกจำนวน 110 ราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวรวม จำนวน 2,080 ไร่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งในการให้คำแนะนำส่งเสริมเรื่อง การพัฒนาที่ดินรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้เข้ามา ปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ตำบลบ้านขาวให้มีอินทรีย์ วัตถุสูงด้วยปุ๋ยพืชสด โดยปลูกปอเทือง 5 กิโลกรัม ต่อไร่แล้วไถกลบ ส่วนพื้นที่ที่ดินมีสภาพเป็นดิน

เปรี้ยวจะใช้หินปูนฝุ่นโรยหน้าดินในอัตรา 1 ตันต่อ 1 ไร่ นอกจากนั้นจะช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบ แปลงใหญ่ โดยเน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ส่ง เสริมให้เกษตรกรทำน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง พด. เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินในแปลงที่ดินขาด ความอุดมสมบูรณ์ในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ไร่ และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนกลยุทธ์ในการ บริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบล บ้านขาวนั้น จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 17 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร อำเภอ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลง เพื่อทำการ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ทั้งจุดเด่นและ จุดด้อย รวมถึงการให้ความรู้ตั้งแต่ขบวนการผลิตไป จนถึงการเก็บเกี่ยว

“ปัจจุบัน สถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้เร่ง ดำเนินการส่งเสริมความรู้ด้านการทำเกษตรแบบ แปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ โดยการ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงของเกษตรกร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านการ ปรับปรุงบำรุงดิน การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรใน จังหวัดสงขลาต่อไป”นายธีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย